



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 3 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,679 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,935,442 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,482 ราย รักษาหายสะสม 1,818,463 ราย ยังรักษาอยู่ 97,585 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย เสียชีวิตสะสม 19,394 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 76,472,659 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 248,216,607 ราย เสียชีวิต 5,027,385 ราย รักษาหาย 224,891,405 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ กลุ่ม G20 ถูกเรียกร้องให้จัดสรรวัคซีนแก่กลุ่มประเทศยากจนเพิ่มขึ้น **สหรัฐฯ** รัฐท้องถิ่นทั้งวัคซีนหมดอายุเฉลี่ย 4.8% **อิสราเอล** เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว **เยอรมนี** พบโควิดกลับมาพุ่งสูงสุดในรอบหลายเดือนสั่งเร่งฉีดบูสเตอร์ **ญี่ปุ่น** คลายข้อจำกัดกิจกรรมขนาดใหญ่ หลังผู้ป่วยโควิดลดลงต่อเนื่อง ขณะที่เตรียมเปิดประเทศรับต่างชาติ กลุ่มนร.-ฝึกอบรม-ทำธุรกิจ แต่นักท่องเที่ยวต้องรอก่อน **ศรีลังกา** เริ่มฉีดวัคซีนโดสกระตุ้น **บังคลาเทศ** เริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-17 ปี **จีน** รัฐบาลเรียกร้องให้พลเมืองตนของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน หลังใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นเพื่อคุมการระบาดครั้งล่าสุด ขณะที่มณฑลกานซู เผยว่าประโยชน์จากการผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก ทำให้ผู้ป่วยโควิด 19 ช้นวิกฤตอาการบรรเทาลง **อินโดนีเซีย** เป็นประเทศแรกของโลกที่อนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 ของโนวาแวกซ์ **เมียนมา** ประกาศขยายระยะเวลาใช้ข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศออกไปจนถึงสิ้นเดือนพ.ย. **กัมพูชา** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป **ฟิลิปปินส์** เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง หลังจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง **ลาว** อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าประเทศได้ **นามิเบีย** เตรียมตรวจโควิดฟรี ให้นักศึกษาเรียนต่อเมืองนอก

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, mcot, acnews, js100, newtv, thestandard, thebangkokinsight)

- นายอนันต์ ช่างแววิบูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า เปิดประเทศวันแรกมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 2 พันคน ได้รับรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่มีความพึงพอใจในขั้นตอนและมาตรการของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อในกลุ่มผู้เดินทาง ทั้งนี้ ได้กำชับอธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาปรับลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าประเทศ แต่ต้องปลอดภัย นอกจากนี้ สธ. เตรียมความพร้อมสถานพยาบาล และเร่งฉีดวัคซีนทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายให้นายจ้างเป็นผู้ประสาน ส่วนกรณีที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายต้องมีการฉีดก่อนแล้วดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ ได้กำชับผู้ตรวจราชการทุกเขตสุขภาพ ร่วมกับนพ.สสจ. ในฐานะเลขานุการ คกก.โรคติดต่อจังหวัดบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย จัดทำแผนเผชิญเหตุและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้เร่งฉีดวัคซีน ตั้งเป้าให้ครบ 100 ล้านโดส ภายในเดือน พ.ย. นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า นายกฯ ได้ติดตามความเรียบร้อยการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว พบว่าการให้บริการของแต่ละหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดภาพรวมนายกฯ พอใจกับให้บริการที่เป็นไปอย่างราบรื่น และรับทราบปัญหากรณีนักท่องเที่ยวต้องรอรถรับส่งระหว่างท่าอากาศยานในพื้นที่กทม. กับโรงแรม AQ และโรงแรม SHA+ เพื่อตรวจ RT-PCR นาน ก่อนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวยังพื้นที่อื่นได้กรณีมีผลเป็นลบ จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ntiontv, INN)

- พล.อ.สุพจน์ มาลาธิการ เลขานุการ สมช. ในฐานะ ผอ. ศปก.ศบค. เผยว่า ปัญหาที่พบภายหลังการเปิดประเทศมีเพียงเรื่องของขั้นตอนกระบวนการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ส่วนการควบคุมการจำหน่ายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารถึง 21.00 น. ย้ำว่าจะต้องทำได้จริง อาจจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการฝ่าฝืนจะต้องมีการตักเตือนหรือดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้หลังเปิดประเทศจะมีการประเมินทุก 15 วัน หากเป็นไปด้วยดีและได้รับความร่วมมือจะมีการผ่อนคลายมาตรการระยะต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขานุการ คปก. เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยอาเซียนประจำปี 2564 ครั้งที่ 24 (AIRM) มีการนำเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง โควิด 19 Insurance Data Terminal for All ASEAN เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตเข้าประเทศและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

คุ้มครองครอบครัวโควิด 19 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวหลังร่วมประชุม สปท.ศบค. กรณีมีผู้ประกอบการเสนอให้ขยายระยะเวลาตี๋มเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในร้าน หากสถานการณ์ตี๋มขึ้นอาจขยับจาก 21.00 น. เป็น 22.00 น. และอาจขยับไปอีกเป็น 23.00 น.

2. ยาโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, js100, mcot) ทีวีช่อง 3, 9, NBT, TNN

- รองนายกฯ และรรมว.สธ. กล่าวว่า วันที่ 3 พ.ย. เตรียมเสนอขออนุมัติกรอบเงินในการจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ จำนวน 50,000 คอร์ส หรือ 2 ล้านเม็ด ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมย้ำสถานการณ์โควิดจากนี้จะตี๋มขึ้น และไม่ยากให้ทุกคนกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ เพราะนักวิชาการทั่วโลกเชื่อว่า โควิดจะค่อยๆ กลายเป็นโรคประจำตี๋มเมื่ออยู่ไปอีกนาน 5-10 ปี ตัวเลขผู้ป่วยต้องตี๋มขึ้น ให้มองที่การรักษาพยาบาล ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในจ.เชียงใหม่ ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และจะเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรตี๋มทั้งหมด

- นพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ยาโมลนูพิราเวียร์ที่มีรายงานว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประเทศต่าง ๆ นั้นขณะนี้ไทยยังไม่อยู่ในลิสต์ แต่กรมการแพทย์อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางบริษัทผู้ผลิต นอกจากนี้ อก. กำลังศึกษาในกระบวนการทำต่อด้วย ทั้งนี้ ต้องติดตามการประชุม กกท.ที่ปรึกษาของ FDA สหรัฐฯ ว่าจะอนุมัติหรือไม่

3. ระบบหมอพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews, TNN

- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ระบุว่า ขณะนี้ระบบหมอพร้อมเข้าสู่การเป็น Digital Health Pass อย่างสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการรับวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อทั้งแบบ RT-PCR และ ATK ซึ่งหน่วยบริการต่าง ๆ จะเป็นผู้ลงข้อมูลผลการตรวจ โดยสถานพยาบาลภาครัฐจะดำเนินการในระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนภาคเอกชนจะมีระบบ “หมอพร้อม สเตชัน” สำหรับลงข้อมูล ดังนั้น ขอเชิญชวนให้ร้านขายยา คลินิก และห้องแล็บเอกชน ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นหมอพร้อม สเตชัน โดยพื้นที่ กกท. ติดต่อกับที่กลุ่มงานดิจิทัล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. ส่วน ตจว.ติดต่อกับที่ สสจ.ทุกแห่ง ขณะนี้ระบบหมอพร้อมอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ยื่นข้อมูลเพื่อขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ

4. การอนุมัติใช้วัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.)

- นพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการ อย. ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ อย. ยังอนุญาตให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปขนาด 30 ไมโครกรัมต่อโดส แต่ล่าสุด FDA สหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ใช้ในกลุ่มอายุ 5-11 ปี ในขนาด 10 ไมโครกรัม สัปดาห์นี้ CDCสหรัฐฯ จะหารือกันว่า จะออกข้อกำหนดการใช้ คาดว่าไทยก็จะอนุมัติใช้ในเร็ว ๆ นี้ หลักการอนุมัติการใช้วัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน คือ ประโยชน์ต้องมากกว่าความเสี่ยง และไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ต้องปลอดภัย ส่วนวัคซีนซิโนฟาร์ม ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมา ขณะที่โมเดอร์นา ที่บริษัทจะขออนุญาตนำเข้าวัคซีนจากแหล่งผลิตตี๋มเพิ่มเติมนั้น อย. พิจารณาแล้ว คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะอนุมัติให้นำเข้าจากแหล่งที่ขออนุญาตตี๋มเพิ่มเติมได้

5. ใช้หลัก 3As โน้มน้าวให้ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, mcot, thaigov, thailandplus

- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีบางคนที๋ลังเลไม่ยอมที่จะรับวัคซีน เรียกว่า Vaccine Hesitancy ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า เป็น 1 ใน 10 ภัยคุกคามระดับโลกทางสาธารณสุข และแนวทางการจัดการเพื่อให้ยอมรับวัคซีน ใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ หลัก 3As : Ask Affirm Advice 1. ถามเป็น ใช้คำถามปลายเปิดว่ารู้สึกกังวลหรือเป็นห่วงเรื่องอะไร 2. ชมเป็น นำคำตอบมาชื่นชม 3. แนะนำเป็น ให้คำแนะนำตรงกับสิ่งที่เป็ห่วง เมื่อความลังเลใจลดลงแล้ว ควรรีบให้วัคซีนโดยเร็วที่สุด แต่สำหรับกลุ่มที๋มีการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงให้พยายามสอบถามและรับฟังข้อมูล จากนั้นอาจส่งบุคลากรด้านสุขภาพจิตเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

6. กำชับสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., ไทยรัฐ, innnews,)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า การเปิดเรียนภาคการศึกษาในรูปแบบ On-Site โดยภาพรวมเป็นไปด้วยดี ผู้ปกครองมีความมั่นใจที่จะส่งบุตรหลานไป รร. ส่วน นร. มีความกระตือรือร้นและพร้อมป้องกันตนเองปรับตัวกับชีวิตวิถีใหม่ ทั้งนี้ นายกฯ กำชับการฉีดวัคซีนสำหรับนร. ครู บุคลากรใน รร.ทุกระดับ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย คาดหวังให้ รร. กลับมาเปิดเรียน On Site ให้มากที่สุด โดย ศธ. ได้เน้นย้ำ ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

อย่างเคร่งครัด

7. รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนกระตุ้นไฟเซอร์และโมเดอร์นา ครึ่งโดส-เต็มโดส ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรงอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน ได้รับวัคซีน SV เข็มที่ 2 มาแล้วในวันที่ 12 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีนหลังรับ วัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่าง ๆ กัน

8. วัคซีนแอสตรา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, workpointtoday, mco, isranews)

- บริษัทแอสตรา ประเทศไทย แจ้งความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีน AZ สามารถเพิ่มการผลิต 20% เกินกว่าคาดการณ์ จากเดิมที่ผลิตได้ 580,000 โดสต่อรอบการผลิต โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 โดส ในเดือนตุลาคมได้ส่งมอบวัคซีนให้กับ ประเทศไทยอีก 10.5 ล้านโดส รวมยอดส่งมอบ ณ ขณะนี้รวมทั้งสิ้น 35.1 ล้านโดส ตามแผนการจัดหาวัคซีนทั้งหมด 61 ล้านโดส ให้กับประเทศไทยภายในสิ้นปีนี้ และจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมตามสัญญาสั่งซื้อฉบับใหม่อีก 60 ล้านโดสในปี 2565

9. ผลวิจัยวัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv

- ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายงานผลวิจัยการทดลองฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นเข็ม 3 โดยเปรียบเทียบการฉีดเข้าในชั้นผิวหนังและฉีดเข้ากล้ามเนื้อพบว่า ผู้ฉีดวัคซีน SV ครบ 2 เข็ม ถูกกระตุ้นเข็ม 3 ได้ดีด้วยวัคซีนแอสตรา และไฟเซอร์ ส่วนผู้ฉีดวัคซีนแอสตรา ครบสองเข็ม ควรกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์

10. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรับมือโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (isranews,)

-รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปรับกลยุทธ์รับมือโควิด ทำโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลในหน่วยผู้ป่วยแยกโรคเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (SMART ISOLATION UNIT) โดยพัฒนาระบบ Smart Isolation Unit ขนาด 30 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 9,000 คน/ปี ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย คือ 1. ระบบการระบุตัวและตำแหน่ง (Identification System) ด้วยการใช้เทคโนโลยี RFID และ IoT 2. ระบบเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบรวมศูนย์ (Remote Patient Monitoring) 3. ระบบ Electronic medical record (EMR) แบบ Paperless และ 4.ระบบ กระจายส่งยาและสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ (Pneumatic Tube System)

11. วัคซีนโมเดอร์นาลือตบรีจากจากโปแลนด์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, สยามรัฐ, nationtv,)

-เพจ รพ.ธรรมศาสตร์ ประกาศยุติวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1.5 ล้านลือตบรีจากจากโปแลนด์ เนื่องจากไม่สามารถยืนยันสถานะของตัวเองว่าเป็นตัวแทนในการรับบริจาคในนามของรัฐบาลไทยได้

12. เด็กฉีดไฟเซอร์แล้วเข้า ICU

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, isranews, ejan)

- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แจงปมเด็ก 12 ปี ชาวจ.ราชบุรี ฉีดไฟเซอร์แล้วเข้า ICU ยืนยันไม่ได้เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่พบการอุดตันของหลอดเลือดแดงปอด จึงตรวจหัวใจเพิ่มเติมด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบลิ้มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด และพบว่าถุงลมในปอดขยายได้ไม่เต็มที่ และบางบริเวณมีปอดแฟบ ล่าสุดออกจากห้อง ICU อาการดีขึ้นแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-รองผู้ว่าจ.ราชบุรี พร้อม นพ.สสจ.ราชบุรี นายกเทศมนตรี ต.ดอนทราย ผอ.รพ.เจ็ดเสมียน พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นครอบครัวเด็ก พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ

ประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, newtv, nationtv, thailandplus, thaigov, mco

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 300,000 ชิ้น จากบริษัทชิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติภารกิจดูแลและป้องกันโรคโควิด 19 ใช้ป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย จะเร่งส่งมอบไปยังสถานพยาบาล/รพ.สต. ทั่วยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเร็วต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- ประเทศไทยเหลือเวลาอีก 59 วัน กับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 76.4 ล้านโดส ชาติอีก 23.5 ล้านโดส

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p align="center">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ราชกิจจานุเบกษา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก) - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564 ควบคุม "ร้านจำหน่ายอาหาร" ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 สั่งงดการหยิบ จับ ตักอาหารบริการตนเอง ประกาศใช้แล้ว ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564</p>	-
<p>หลักสูตร PLH-YC สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., acnews, bangkokbiznews, thaigov, thailandplus) - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ห่วงความรุนแรงต่อเด็กเพิ่มความเสี่ยงฆ่าตัวตาย เผยไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติยุติความรุนแรงในเด็ก นำเสนอผลการอบรมพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยหลักสูตร PLH-YC ที่อุดรธานี ช่วยลดการปฏิบัติรุนแรงต่อเด็กถึง 58% ลดทารุณกรรม 44% ลดปัญหาพฤติกรรมเด็ก 60% เตรียมขยายให้ครบทั้งเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมพัฒนาการดูแลครอบครัวด้วยระบบ Child Shield คัดกรองติดตามเด็กและครอบครัวที่มีความเสี่ยงรุนแรง และ Primero จัดการเคสคุ้มครองเด็ก</p>	-
<p>ทีม MSERT สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thailandplus, ejan, thejournalistclub, nationtv, mco,) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ส่งทีม MSERT ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเข้าสำรวจพื้นที่ฟูสถานพยาบาลภาครัฐ รพ.สต. หลังน้ำลด ดูแลความพร้อม 5 ด้าน คือ 1.การจัดการระบบไฟฟ้า 2.ระบบประปา 3.ระบบสื่อสาร 4.เครื่องมือแพทย์ และ 5.อาคารสถานที่ ให้สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นปกติในระยะเวลาอันรวดเร็ว พร้อมส่งการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริม เตรียมความพร้อมให้ อสม. ให้ความรู้กับประชาชนหลังน้ำลด</p>	-
<p>คลินิกสุขภาพเท้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus) - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ จัดตั้งคลินิกสุขภาพเท้า พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรในวัยทำงานและผู้สูงอายุ มีการพัฒนาโดยเพิ่มจำนวนนักกายอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ การตรวจประเมินของทีมสหวิชาชีพ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจประเมินการลงน้ำหนักของฝ่าเท้า เทคโนโลยี CAD-CAM สามารถสแกนรูปเท้าและนำไปปรับแต่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตแผ่นเสริมรองเท้า และยังมีเทคโนโลยีการทำแผ่นเสริมรองเท้าที่ผู้เข้ารับบริการสามารถรับอุปกรณ์ได้ภายใน 1 ชั่วโมง มีการปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ</p>	
<p>ดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, ChiangmaiNews) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวเป็นพิเศษ เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิร่างกายยังไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดภาวะตัวเย็นได้ง่าย โดยมีอาการตั้งแต่อ่อนเพลียและอาจเสียชีวิตในที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำในเวลากลางคืน รักษาความอบอุ่นร่างกายอย่างสม่ำเสมอด้วยการสวมเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว เพื่อให้ระบบการไหลเวียนของร่างกายเป็นไปตามปกติ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7 – 8 ชั่วโมงต่อคืน กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ปรุงสุก อบอุ่นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกาย และดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว</p>	
<p>สมุนไพรไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) - นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย การพัฒนาสมุนไพรของไทยกำลังดำเนินไปตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยและพืชทางเลือกอื่น ๆ ให้เป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีค่าของไทย การสร้างความเชื่อมโยงในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" ทั้งนี้ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจกำลังเร่งสร้างช่องทางในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการสมุนไพรได้เข้าถึง ตลาดในช่องทางใหม่ ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ PMHA และผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ PHP ซึ่งกำลังขยายจำนวนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>กัญชง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ทันหุ้น) เว็บไซต์ (ทันหุ้น) - นพ.วิฑิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผย 8 เดือนมีผู้ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชง 878 ราย พื้นที่กว่า 3.5 พันไร่ นำเข้าเมล็ดแล้วกว่า 6.2 ล้านเมล็ด RBF ยื่นหนึ่งโรงสกัด ด้านนักวิเคราะห์หมั่นใจกลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชาต่อยอดการเติบโตให้ธุรกิจพื้นจริงเห็นผลผลิต-ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดปีหน้า ชู SNNP เด่นสุดในกลุ่ม F&B และให้ GUNKUL เด่นด้านผู้ผลิตครบวงจร</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- นายวิศวกร พจน์ประสาธ ปธ.วิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว ได้เปิดตัวต้นกัญชาต่างต้นแรกในจ.กาญจนบุรี พร้อมเผยว่า เป็นต้นกัญชาหนึ่งเดียวที่มีใบต่างลักษณะสวยงาม ทางศูนย์ได้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อทดลองนำไปขยายพันธุ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม มีผู้ทราบข่าวต้นกัญชาต่างติดต่อขอซื้อในราคาหลักล้านบาท แต่ทางศูนย์ไม่สามารถขายให้ได้เนื่องจากติดขัดในเรื่องข้อบังคับกับทางหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ</p>	-
<p>งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ เช็กอัปเดตใจ)</p> <p>-สสส.ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และททท. จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 มหกรรมแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค. 2565 การจัดงาน ในรูปแบบ ไฮบริด เอ็กซ์โปชั่น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เห็นถึงการจัดการโรคโควิด 19, วัคซีน, ความพร้อมความสามารถและความก้าวหน้าของการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก รวมทั้งรองรับการเตรียมเปิดประเทศ</p>	-
<p>ลึกลับขายถุงมือยาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นายประยูท เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยความคืบหน้าคดีลึกลับส่งถุงมือยางอนามัยมือสองไปจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกา ได้สรุปสำนวนพร้อมความเห็นคดีให้กับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 3 พิจารณา พนักงานสอบสวน ปคบ. มีความเห็นควรถ่วงฟ้องบริษัทแพคดี เดอะรูมาฯ และส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาคดี ล่าสุดอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องเนื่องจากมีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และจะดำเนินการลงโทษบริษัทดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป</p>	-